



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๒๓๑,๕๔๗.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะขาดทรัพยากรที่สำคัญ คือ ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ เช่น ข่าวการทะเลาะวิวาท หรือในสื่อต่างประเทศที่จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่วัยรุ่นตั้งครวรก่อนวัยอันควรเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอังกฤษ เด็กต่างชาติในวัย 15 ปี หาเงินเรียนด้วยตัวเอง ดูแลและรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดี แต่เด็กไทยในวัยเดียวกัน กลับกำลังเตรียมตัวเป็นคุณแม่ที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กไทยว่ามีคุณภาพพัฒนาไดهن

## ไม่พร้อมรับมือ 'อาเซียน'

ในด้านการศึกษ อันดับ 1 ของอาเซียนคือ สิงคโปร์ เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลก เพราะรัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาอย่างมาก มีการจัดตั้งทุนการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อในอนาคตเด็กที่ได้รับทุนการศึกษา จะนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย ที่จัดตั้งทุนการศึกษา



น้อย และทุนการศึกษาที่จัดส่วนใหญ่ก็จัดเพื่อเด็กยากจนมากกว่าเด็กที่สนใจในการเรียนจริงๆ เช่น ทุนการศึกษาการบินพลเรือน นักเรียนไทยสอบได้คะแนนเฉลี่ย 35% ในขณะที่นักเรียนสิงคโปร์และมาเลเซีย สอบได้คะแนนเฉลี่ยมากถึง 98% สาเหตุที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียมีคะแนนเฉลี่ยสูง เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่มีสายการบินเป็นของตัวเอง ซึ่งมีชื่อเสียงและโด่งดังไปทั่วโลก ได้รับการยอมรับจากนครรัฐสากล

อีกหนึ่งปัญหาหลักของไทยคือ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ แม้ปัจจุบันจะมีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษหลายแห่ง และบางแห่ง

ก็ปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆ แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้เด็กมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเท่าที่ควร คนส่วนใหญ่ชอบอ้างว่าประเทศไทยเป็นประเทศเอกราช เรามีความภูมิใจในภาษาไทย จึงไม่เห็นด้วยที่



ภาษาอังกฤษจะมีความสำคัญ  
มากกว่าภาษาของชาติเรา หรือ  
อีกเหตุผลที่ฟังแล้วท้อใจ คือ  
ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ ไม่จำเป็นต้อง  
เรียน แสดงให้เห็นถึงความไม่เอาใจใส่และ  
การไม่เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ นี่เป็น  
เพียงตัวอย่าง อันที่จริงแล้วประเทศไทยเป็น  
ประเทศหนึ่งที่ต่างชาติต้องการตัวมากที่สุด  
เพราะแรงงานไทยมีความขยัน อดทน สู้งาน  
แต่การทำงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อาจ  
เพราะปัญหาทางด้านการศึกษา

ถ้าประเทศไทยสามารถพัฒนาทักษะ  
ด้านภาษาให้ดีขึ้น เด็กไทยจะมีประสิทธิภาพ  
ในการทำงาน และมีความพร้อมในการก้าว  
เข้าสู่อาเซียนมากกว่าประเทศอื่น

## วรัชยภรณ์ อินทะรักษ์

ชั้นปี 2 คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ